



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เกือบตลอดสัปดาห์ โดยในระยะกลางสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วอ่อนกำลังลง ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต้นสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวเย็น และมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีรายงานฝนและฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีฝนในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้อิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ทำให้มีฝนในช่วงดังกล่าว ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 5-35 ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลางสัปดาห์มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ชุมพร และนราธิวาส โดยปริมาณฝนสูงสุดในภาคใต้ วัดได้ 47.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 16.9 °ซ ที่ กภข.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 3-7 ก.พ. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

คำเตือน ในช่วงวันที่ 3-7 ก.พ. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันอุบัติเหตุขณะผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้จะมีฝนน้อย สภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร อาคารบ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพาราควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็น ควรดับไฟสนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก